

งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

Q : UP3 เมื่อไหร่จะได้รับนานมาก

A : กรณี เป็น Transcript หลังสำเร็จการศึกษา ต้องรอหลังเกรดเข้าวันที่ 16 เมษายน 2563

Q : ถ้าเราต้องการทำเรื่องย้ายคณะตอนนี้ยังทันไหมคะ เนื่องจากเพิ่งรู้ว่าเราไม่ได้ชอบคณะนี้

A : ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 หยอดกำหนดยื่นคำร้องแล้วค่ะ ให้นิสิตตามปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (กำหนดยื่น 10 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2563)

Q : มีการลดค่าเทอมช่วงซัมเมอร์หรือไม่

A : มหาวิทยาลัยยังคงจัดการเรียนการสอนปกติในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยยังคงมุ่งเน้นให้ได้รับการเรียนการสอนที่ครบตามวัตถุประสงค์ และครบตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และได้ดำเนินการจัดหาและพัฒนาาระบบเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน Online ให้กับอาจารย์ผู้สอนและนิสิตได้ใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงยังคงค่าเทอมตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยกำลังจัดหาซิมโทรศัพท์ให้กับนิสิตที่มีความจำเป็นใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนในภาคฤดูร้อนนี้ค่ะ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้กับนิสิตถึงวันที่ 2 มิถุนายน ซึ่งนิสิตต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผัน (UP 18) ในระบบ reg.up.ac.th ได้ถึงวันที่

Q : นอกจากธนาคารจ่ายค่าเทอมที่อื่นได้อีกไหมคะ

A : สามารถชำระได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย โดยการโอนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้รหัสอ้างอิงในใบ payin ให้นิสิตเข้าคู่มือการโอนจากเพจ FB: งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา อัลบั้ม เรื่องที่ควรทราบ ค่ะ

Q : ยื่น up31 ขอใบรับรองคุณวุฒิ แต่เปลี่ยนภาคการศึกษาจาก ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 ไม่ได้ค่ะ

A : นิสิตไม่ต้องเปลี่ยนค่ะ เพราะเทอมที่ยื่นเป็นเทอมตามกำหนดปฏิทินการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ยกเว้น กรณีนิสิตยื่นคำร้องแล้วไม่สำเร็จการศึกษา ให้นิสิตรอมหาวิทยาลัยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาทั้งหมดเสร็จจะยกเลิกคำร้องแล้วให้นิสิตยื่นคำร้องใหม่อีกครั้งค่ะ

Q : เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย แจ้งว่าจะส่งใบรับรองคุณวุฒิให้นิสิต ภายใน 2 สัปดาห์ หลังคณะส่งผลการเรียนให้ ซึ่งทางคณะได้แจ้งกำหนดการคร่าว ๆ แก่ นิสิตว่าจะส่งผลการเรียนให้ทางทะเบียนในวันที่ 16 เมษายน 2563 ตัวนิสิตจึงอยากทราบว่าตัวนิสิตจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิ ประมาณเมื่อไร และสามารถรับด้วยตนเองได้หรือไม่ในช่วงนี้

A : หลังจากผลการเรียนเข้าระบบแล้ว งานทะเบียนนิสิตจะดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้กับนิสิต เพื่อปรับสำเร็จการศึกษา ภายหลังจากผลการศึกษาเข้าระบบ 2 สัปดาห์ และจะดำเนินการส่งใบรับรองคุณวุฒิให้กับนิสิตช่วงวันที่ 6 พ.ค. 63 ซึ่งอาจเร็วหรือช้ากว่ากำหนด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร
ทั้งนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยปิดทำการ จึงขอให้นิสิตยื่นคำร้อง UP 31 เพื่อจัดส่งใบรับรองคุณวุฒิไปให้ตามที่อยู่ที่นิสิตระบุค่ะ

Q : ตารางวิชาเรียนข้ามเมอ์ซกันไม่สามารถลงทะเบียนได้

ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอน หากอาจารย์ผู้สอนเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนเพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ชนกัน (ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกับผู้ลงทะเบียนคนอื่นที่ลงทะเบียนไปแล้ว)
อาจารย์ผู้สอนจะต้องยื่น UP20 และระบุการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในช่องหมายเหตุ รอคำร้องอนุมัติ นิสิตจึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้ค่ะ

Q : สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง UP07 เทียบรายวิชา ที่ตกไปอยู่นอกโครงสร้างหลักสูตรหรือเลือกเสรี เพื่อให้รายวิชาขึ้นปอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรถูกต้องและครบโครงสร้างหลักสูตร ว่าต้องดำเนินการอย่างไร และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนอย่างไร

A : นิสิตสามารถเข้าไปยื่นคำร้องการขอเทียบรายวิชา ในระบบ reg ได้เลยคะ ทั้งนี้ ขอให้นิสิตติดตามคำร้องจนสิ้นสุด หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ เพจ FB: งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา

Q : สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง UP09 เทียบโอนรายวิชา (จากสถาบันอื่นหรือนิสิตที่กลับเข้าศึกษา) ว่าต้องดำเนินการอย่างไร และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหน อย่างไร

A : นิสิตสามารถเข้าไปยื่นคำร้องการขอเทียบรายวิชา ในระบบ reg ได้เลยคะ ทั้งนี้ ขอให้นิสิตติดตามคำร้องจนสิ้นสุด หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ เพจ FB: งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา

Q : ต้องการยื่นคำร้องลาออก ต้องไปยื่นที่มหาวิทยาลัย หรือมีวิธีอื่นในการยื่นได้มั้ย ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

นิสิตสามารถยื่นคำร้องลาออกการศึกษา ได้ในระบบ www.reg.up.ac.th ค่ะ เสร็จแล้วแสกนเอกสารแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองส่งมาทาง e-mail : reg@up.ac.th

Q : ขอสอบถามเรื่องการยื่นเรื่องจบการศึกษาปริญญาตรีภาคปกติหน่อยครับพอดีการยื่นเรื่องจบรอบที่แล้วช่วงวันที่ 25 พ.ย. ถึง 24 ธ.ค. 2562 ผมไม่ได้ยื่น เนื่องจากรูปถ่ายยังไม่ได้แล้วต้องไปฝึกงานก่อน เลยอยากทราบว่าสามารถยื่นเรื่องจบได้อีกช่วงไหนบ้างครับ

A : สามารถยื่นจบในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ตามปฏิทินการศึกษาได้ค่ะ โดยในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 นิสิตต้องดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนิสิตหรือลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 อย่างใดอย่างหนึ่ง

Q : อยากสอบถามว่าเกรดจะออกวันไหนครบพอดีต้องการลงทะเบียนเทอม 3 แต่เกรดยังไม่ออกลงทะเบียนไม่ได้ ต้องก่อนภายในวันที่ 10 เม.ย. 2563 ลงทะเบียนล่าช้าไหมครับ

A : กำหนดการส่งผลการศึกษา ถึงมหาวิทยาลัยวันสุดท้าย คือ วันที่ 16 เม.ย. 63 ค่ะ ทั้งนี้ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้า เพิ่ม-ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ถึงวันที่ 16 เม.ย. 63 เช่นกันค่ะ

งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา

Q : UP7 ต้องพิมพ์เอกสารแนบหรือไม่

A : กรณี เป็น การยื่นหลังวันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เป็นการยื่นแบบออนไลน์นิสิตไม่ต้องพิมพ์เอกสารมาค่ะ

Q : UP7 ก็วันแล้วเสร็จจะ เข้าไปเช็คตรงไหน

A : ไม่เกิน 7 วันทำการค่ะ นิสิตสามารถเข้าไปเช็คสถานะคำร้องหรือตรวจสอบใน โครงสร้างหลักสูตร (UP23) ได้เลยคะ

Q : กรณีจะยื่นสำเร็จการศึกษาต้องรอการเทียบรายวิชาหรือไม่

A : ต้องรอคะ ถ้าเป็นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) สามารถแจ้งรหัสนิสิตพร้อมรายวิชาเทียบได้เลยคะ ถ้าไม่ใช่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) นิสิตยื่นคำร้อง UP7 (เทียบรายวิชา) ค่ะ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา

Q : คะแนนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ขึ้น ทำอย่างไร

A : กรณีรายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล ให้นิสิตสอบถามข้อมูลได้ที่

อาจารย์สุวิษยะ รัตตะธรรม์ Facebook : สุวิษยะ รัตตะธรรม์ (Shya)

อาจารย์นพพร เกษสุวรรณณ nawaporn.ke@up.ac.th

กรณีรายวิชา 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม ให้นิสิตสอบถามข้อมูลได้ที่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันท์แดง โทร. 08 1071 2743

Q : รายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล เปิดให้มีการ Re-Skill การทำแบบฝึกหัดต้องทำทุกคนหรือไม่

A : การเข้าทำแบบฝึกหัดรายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล รอบ Re-Skill เปิดโอกาสให้สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำ หรือทำแล้วไม่พอใจกับคะแนนที่ได้

Q : รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต เปิดให้ทำแบบทดสอบต้องทำทุกคนหรือไม่

A : สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำ และสามารถเข้าทำได้ ที่ ge.up.ac.th

งานรับเข้าศึกษา

Q : ขอชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS 1) ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ได้หรือไม่

A : นักเรียนติดต่อทางเพจการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

Q : ขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS 2) เช่น ชื่อ-สกุล และ เกรดเฉลี่ยรวมได้ถึงเมื่อไร

A : ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 ตามกำหนดการที่ประกาศไว้แต่ละรอบ

Q : ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS 2) ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร/สาขาวิชาได้ถึงเมื่อไร

A : ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 ตามกำหนดการที่ประกาศไว้แต่ละรอบ

Q : ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS 2) ขอดูคะแนนสถิติ สูง-ต่ำ ของแต่ละหลักสูตรได้หรือไม่

A : ไม่สามารถดูคะแนนสถิติ สูง-ต่ำ ได้ เพราะมหาวิทยาลัยพะเยาใช้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

Q : การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS 3) เริ่มสมัครได้เมื่อไร อย่างไร

A : วันที่ 27 เมษายน - 5 พ.ค. 2563 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.admission.up.ac.th

Q : ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถสละสิทธิ์เข้าศึกษาได้อย่างไร

A : สามารถสละสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบClearinghouseตามกำหนดการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

Q : นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบสามารถสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาได้รอบไหนบ้าง

A : รอบที่ 3 แต่ต้องมีคะแนน GAT/PAT

Q : นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะสามารถสมัครโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (วีรหัท) ได้เมื่อไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

A : รอบที่ 3-4 รายละเอียดตามประกาศในเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

Q : นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างไร และเมื่อไร

A : สามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนานิสิต งานกยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา 054-466666 ต่อ 6270-73

Q : เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยจะมีการเลื่อนกำหนดการเปิดภาคการศึกษา 2564 หรือไม่

A : ยังยึดกำหนดการเดิม 15 มิถุนายน 2563

****ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งในเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ****